

Số: /KH-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhằm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

- Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Đa dạng hóa hình thức, cách thức tuyên truyền theo hướng hiệu quả, thiết thực.

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền: Như phụ lục kèm theo.

III. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện tuyên truyền được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của từng đơn vị.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu Giám đốc Sở trong việc cân đối, bố trí kinh phí thực hiện của các đơn vị thuộc Sở; hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở căn cứ nội dung, hình thức tuyên truyền và nhiệm vụ được giao tại mục II của Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 đúng nội dung và thời gian quy định. Định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo tình hình thực hiện cho Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 12/6 và 12/11/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2021.

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- C, PCVP Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị (Công TTĐT của Sở);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tô

Phụ lục**Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi***(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-SNNPTNT ngày tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)*

TT	Nội dung tuyên truyền	Hình thức tuyên truyền	Đơn vị thực hiện		Thời gian thực hiện
			Chủ trì	Phối hợp	
1	Tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước				
	<p>a) Chủ trương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; - Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. <p>b) Chính sách, quy định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải công khai các TTHC và các văn bản liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở. - Thu thập thông tin, đăng tải tin, bài về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở. 	Văn phòng Sở (Tổ Thông tin)	Các phòng, ban, đơn vị	Thường xuyên

	<p>chính;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và quy định hiện hành; - Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi. 				
2	<p>Tuyên truyền việc triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.</p>	<p>- Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải công khai các TTHC và các văn bản liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.</p>	<p>Văn phòng Sở (Tổ Thông tin)</p>	<p>Các phòng, ban, đơn vị</p>	<p>Thường xuyên</p>

		- Thu thập thông tin, đăng tải tin, bài về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.			
3	Tuyên truyền việc đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, UBND các cấp nhằm đảm bảo hiệu lực, chất lượng, tính khả thi cao của văn bản. Đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết để giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.	- Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải công khai các TTHC và các văn bản liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở. - Thu thập thông tin, đăng tải tin, bài về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.	Văn phòng Sở (Tổ Thông tin)	Các phòng, ban, đơn vị	Thường xuyên
4	Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo kế	- Tuyên truyền bằng hình thức	Văn phòng Sở	Các phòng, ban, đơn vị	Thường xuyên

	<p>hoạch đã được phê duyệt; thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất, chuyên đề về công tác CCHC tại một số sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, những nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp.</p>	<p>đăng tải công khai các TTHC và các văn bản liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.</p> <p>- Thu thập thông tin, đăng tải tin, bài về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.</p>	(Tổ Thông tin)		
5	<p>Tăng cường tuyên truyền công tác cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, giảm chi phí thực hiện TTHC; đồng thời làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, giải quyết TTHC đạt hiệu quả hơn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0.</p>	<p>- Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải công khai các TTHC và các văn bản liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.</p> <p>- Thu thập thông tin, đăng tải tin,</p>	Văn phòng Sở (Tổ Thông tin)	Các phòng, ban, đơn vị	Thường xuyên

		bài về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở.			
6	Tuyên truyền các văn bản của ngành				
	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 84/QĐ-SNNPTNT ngày 19/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. - Kế hoạch số 1463/KH-SNNPTNT ngày 17/5/2017 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 và những năm tiếp theo. - Kế hoạch số 3049/KH-SNNPTNT ngày 18/11/2020 về cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. - Một số văn bản chỉ đạo khác về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pa nô, xe lưu động, trên bảng điện tử, bản tin. - Tổ chức các hình thức: văn nghệ, sân khấu hóa, đối thoại,... để tuyên truyền rộng rãi các văn bản của ngành về cải cách hành chính 	Các phòng, ban, đơn vị	Văn phòng Sở	Thường xuyên

